

Chuẩn bị chu đáo cho kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV dự kiến tổ chức từ ngày 20/10 - 13/11/2021 sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Thời gian qua, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã chuẩn bị chu đáo về nội dung cũng như các hệ điều kiện tham gia kỳ họp. Nhân dịp này, phóng viên Báo Thái Bình phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những nội dung trọng tâm của kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV?

Đồng chí Nguyễn Văn Huy: Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định dự kiến nội dung kỳ họp với một số nội dung chính sau: Về công tác xây dựng pháp luật, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, thông qua 2 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 5 dự án luật khác nhằm tiếp tục thể chế hóa Hiến pháp năm 2013, hoàn thiện pháp luật về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tạo cơ sở pháp lý và động lực mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo: đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022; xem xét các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về: công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án năm 2021; báo cáo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân...

Quốc hội cũng xem xét, quyết định quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2025; kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025; để an bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020; việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và việc thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế,



Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát thực tế tại doanh trại Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh. Ảnh: TẮT ĐẠT

tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong hai năm 2019 - 2020; một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa... Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về những vấn đề cử tri và dư luận quan tâm.

Phóng viên: Góp phần để kỳ họp đạt kết quả tốt, thời gian qua, công tác chuẩn bị các nội dung của Đoàn được thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Văn Huy: Trên cơ sở dự kiến nội dung và chương trình làm việc của kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh đã chuẩn bị chu đáo cho kỳ họp, tập trung vào các công việc sau: Về công tác xây dựng pháp luật, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức khảo sát, hội thảo và lấy ý kiến đối với 7 dự án luật, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung pháp luật - danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự và 5 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến, gồm: Luật Điện ảnh (sửa đổi), Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Luật Cảnh sát cơ động, Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Qua đó nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, những kiến nghị sửa đổi, bổ sung các dự án luật cho phù hợp với tình hình thực tế để tổng hợp trình Quốc hội. Đoàn đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức để các vị đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử

trí 8 huyện, thành phố, thu hút 1.260 cử tri của 163 xã, phường, thị trấn tham dự; đã có 30 lượt cử tri phát biểu ý kiến đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và chính quyền các cấp trong tỉnh về những vấn đề phát sinh tại địa phương.

Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức buổi làm việc với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh để trao đổi, nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội và những vấn đề khó khăn, vướng mắc của tỉnh phản ánh với Quốc hội, Chính phủ; đồng thời, thông báo ý kiến, kiến nghị của cử tri về những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương qua đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết công tác chuẩn bị và bảo đảm các điều kiện để Đoàn tham gia họp trực tuyến đợt 1 tại điểm cầu tỉnh Thái Bình?

Đồng chí Nguyễn Văn Huy: Do diễn biến của dịch Covid-19, kỳ họp sẽ được tổ chức thành 2 đợt: Đợt 1, họp trực tuyến tại điểm cầu của tỉnh. Thời gian qua, Đoàn ĐBQH tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị cần thiết để phục vụ các vị đại biểu Quốc hội dự họp tại điểm cầu của tỉnh; cập nhật các văn bản hướng dẫn về chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang bị khánh tiết phục vụ phòng họp trực tuyến. Tiến hành các công việc về phòng, chống dịch Covid-19; triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra kỳ họp. Phối hợp cùng các vụ,

cục thuộc Văn phòng Quốc hội tổ chức kiểm phiếu trong trường họp cán phần tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín khi Quốc hội họp trực tuyến; chuẩn bị, tập hợp các mẫu văn bản phục vụ kỳ họp để gửi đến các vị ĐBQH; rà soát, kiểm tra vấn đề kỹ thuật ở điểm cầu, tiến hành rà soát nhiều lần để bảo đảm khả năng vận hành thông suốt, tốc độ đường truyền, hình ảnh, âm thanh tại điểm cầu đạt chất lượng tốt nhất. Tiếp nhận phần mềm nhận dạng giọng nói để phục vụ việc gõ băng tại các cuộc họp tổ ở địa phương; công tác ghi biên bản, ghi âm thảo luận tại tổ ĐBQH khi họp trực tuyến, cho ý kiến về phục vụ hoạt động chất vấn, về gửi, nhận phiếu xin ý kiến ĐBQH, xin ý kiến dự thảo văn bản, xác nhận bản gõ băng đại biểu. Bám sát để an tuyên truyền để kịp thời phối hợp triển khai công tác thông tin, tuyên truyền; tạo điều kiện để các phóng viên báo chí, nhất là phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí trung ương tham dự, đưa tin hoạt động của Đoàn; tăng cường phòng vấn ĐBQH tại các điểm cầu địa phương; chủ động khai thác thông tin của ĐBQH tại hội trường Diên Hồng, tiếp nhận thông tin tại Nhà Quốc hội do Truyền hình Quốc hội Việt Nam cung cấp cũng như tại các địa phương để báo đảm tuyên truyền sâu rộng, toàn diện nội dung kỳ họp trên Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

THU HIỀN
(thực hiện)

CÁC CẤP HỘI PHỤ NỮ Đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp

Trong suốt chiều dài lịch sử đất nước, thời kỳ nào và ở đâu cũng in đậm dấu ấn về những cống hiến to lớn của phụ nữ Việt Nam góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng ta đã xác định vai trò của các lực lượng công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ. Tại Đại hội lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết về vận động phụ nữ. Nghị quyết đã xác định: "...Đảng phải tổ chức ra các đoàn thể phụ nữ, phụ nữ hiệp hội mục đích là mưu quyền cho phụ nữ, làm cho phụ nữ triệt để giải phóng". Đặc biệt, Trung ương Đảng trực tiếp đề ra Điều lệ Phụ nữ Liên hiệp Hội. Với tính chất quan trọng như vậy, Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ nhất tháng 10/1930 đã đánh dấu quá trình hình thành tổ chức hội đấu tiên của phong trào phụ nữ dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trải qua 91 năm xây dựng và phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của mình trong hệ thống chính trị, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý nhà nước, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới, đóng góp to lớn vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cùng với sự trưởng thành và phát triển của tổ chức Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Thái Bình được thành lập và ngày càng vững mạnh; đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức hội trong các giai đoạn lịch sử cách mạng và đã ghi dấu những mốc son góp phần to lớn thêm trang sử vẻ vang của Hội LHPN Việt Nam và quê hương Thái Bình anh hùng.

Trải qua 16 nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thái Bình, mỗi nhiệm kỳ đều để lại dấu ấn đậm nét về thành tựu đạt được trong các phong trào thi đua, hoạt động hội. Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội LHPN tỉnh Thái Bình đã kế thừa, phát huy những giá trị của lịch sử; kết hợp với sự đổi mới, năng động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương; nhận diện những vấn đề thiết thân, quyền làm chủ

của phụ nữ để tổ chức các hoạt động. Với phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", cuộc vận động "Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang"... đã tạo nên hiệu ứng, sự lan tỏa mạnh mẽ thời đại mới và "Phụ nữ vun đắp giá trị gia đình Việt Nam"; tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"; 3 nhiệm vụ trọng tâm là: "Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị gia đình Việt Nam", "Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới" và

khó khăn, thách thức, tác động đến hoạt động hội và phong trào phụ nữ. Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thái Bình lần thứ XVI với phương châm: Đoàn kết - Bình đẳng - Đổi mới - Phát triển đã phát động 2 phong trào thi đua: "Xây dựng người phụ nữ Thái Bình thời đại mới" và "Phụ nữ vun đắp giá trị gia đình Việt Nam"; tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"; 3 nhiệm vụ trọng tâm là: "Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị gia đình Việt Nam", "Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới" và



Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng quà phụ nữ nghèo xã Thái Thọ (Thái Thụy). Ảnh tư liệu

Công tác tuyên truyền, giáo dục được đổi mới cả về nội dung và hình thức đã góp phần quan trọng hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc. Các cấp hội đã vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ tham gia phát triển kinh tế; tin chấp cho 55.000 gia đình vay với dư nợ 2.400 tỷ đồng; đã giúp 2.444 hộ thoát nghèo; thành lập 12 hợp tác xã, 31 tổ hợp tác có phụ nữ tham gia quản lý. Hàng năm, các cấp hội đã chủ trì, phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới. Hội đã tích cực tham mưu cho Đảng về công tác cán bộ nữ và chủ trương thu hút, tập hợp các tầng lớp phụ nữ vào tổ chức hội, tham gia hoạt động hội.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh có nhiều thuận lợi song cũng còn không ít

"Xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả"; 3 khâu đột phá là: "Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội", "Động hành xây dựng chi hội, tổ phụ nữ vững mạnh" và "Hỗ trợ phụ nữ sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại".

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thái Bình lần thứ XVI, thời gian tới, các cấp hội phụ nữ tập trung tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt đến toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ về Nghị quyết Đại hội; xây dựng và triển khai chương trình hoạt động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội, các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các nhiệm vụ công tác trọng tâm; tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án của Chính phủ, của Hội LHPN Việt Nam, các nhiệm

sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh; tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương... Gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; tham gia phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; xây dựng "gia đình 5 không, 3 sạch", "gia đình 5 có, 3 sạch" gắn với xây dựng gia đình văn hóa.

Kỷ niệm 91 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, các cấp hội phụ nữ Thái Bình tiếp tục phát huy cao độ truyền thống về vang, nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh xây dựng quê hương Thái Bình ngày thêm giàu đẹp, văn minh.

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Tỉnh ủy viên,
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

THÁI THUY Chủ động quản lý, giám sát người đến, về từ vùng dịch

Thời gian qua, các cấp, các ban, ngành huyện Thái Thụy đã chủ động triển khai công tác phòng, chống và sẵn sàng ứng phó với dịch Covid-19. Trong đó, huyện đã tích cực chuẩn bị các điều kiện để chống đón người từ các địa phương phía Nam trở về bảo đảm an toàn.

Trong đợt dịch thứ tư, đến nay, trên địa bàn huyện Thái Thụy đã phát hiện 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Hồng Dũng và thị trấn Diêm Điền. Nhờ sự chủ động của các cấp, ngành trong việc thực hiện các biện pháp khoanh vùng, bao vây, truy vết, cách ly y tế nên không để dịch lây lan ra cộng đồng. Tuy nhiên, một số địa phương phía Nam hiện đang nói riêng các biện pháp giãn cách xã hội nên có nhiều công dân của huyện đang lao động, sinh sống ở đây có nhu cầu trở về. Theo ông Bùi Trọng Nghĩa, Trưởng phòng Y tế huyện: Sáng ngày 18/10, huyện đã tổ chức đón 214 công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An trở về địa phương theo kế hoạch của tỉnh. Đây đều là những người gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 có nhu cầu được trở về địa phương.

Do số lượng công dân trở về lần này đông nên huyện đã thuê 7 xe khách để đón công dân từ ga Nam Định về huyện. Cùng đi có lãnh đạo huyện, cán bộ ngành Y tế, lực lượng công an, quân sự để tổ chức việc đưa đón công dân trở về bảo đảm an toàn. Ngay sau khi đón công dân trở về khu cách ly tập trung, ngành Y tế huyện đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả công dân bằng phương pháp PCR và thực hiện cách ly theo đúng quy định.

Hiện nay, huyện Thái Thụy đã sẵn sàng 3 khu cách ly tập trung tại Trung tâm Chính trị huyện, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện, trụ sở xã Thái An trước đây để tổ chức cách ly cho những công dân trở về đợt này. Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung đã khẩn trương về sinh môi trường, phun khử khuẩn, bổ sung thêm các vật dụng sinh hoạt cần thiết. Đồng thời, chủ động rà soát lại tất cả các khâu trong quy trình tiếp nhận, sắp xếp khu vực y tế, hậu cần, khu vực điều hành vừa bảo đảm khoa học vừa tuyệt đối giữ an toàn.



Khu cách ly tập trung đặt tại Trung tâm Chính trị huyện Thái Thụy chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để đón công dân từ các địa phương phía Nam về cách ly.

Dự báo trong thời gian tới người dân từ các tỉnh, thành phố trở về huyện sẽ còn tăng cao, nhất là công dân từ các địa phương phía Nam. Vì vậy, ngoài việc đưa vào hoạt động 3 khu cách ly tập trung như hiện nay, huyện Thái Thụy đã

thiết lập bổ sung thêm 8 khu cách ly tập trung khác tại các xã với khả năng tiếp đón gần 1.000 người. Để bảo đảm khi công dân từ các tỉnh, thành phố đang có dịch trở về huyện đều được giám sát y tế và cách ly theo đúng quy định, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường hoạt động của các tổ tự quản phòng, chống dịch tại các thôn, tổ dân phố; tổ chức quản lý, theo dõi chặt các trường hợp cách ly tại nhà.

Cùng với tổ chức chu đáo công tác đón công dân trở về và tổ chức cách ly an toàn, thời gian qua, huyện Thái Thụy đã thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của trung ương, của tỉnh. Ngành Y tế huyện đã tổ chức hiệu quả việc lấy mẫu xét nghiệm phát hiện người nhiễm vi-rút SARS-CoV-2 nhanh gọn, kịp thời; tổ chức tốt công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19; đến nay,

trên địa bàn huyện có 6.335 người tiêm đủ 2 mũi, 19.596 người tiêm 1 mũi. Với tinh thần chủ động, không lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch, huyện Thái Thụy tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ban, ngành tăng cường kiểm tra, giám sát các trường hợp từ vùng dịch, các trường hợp nguy cơ cao đến, về huyện để chủ động phát hiện sớm người nhiễm Covid-19, kịp thời có biện pháp khoanh vùng, bao vây, truy vết, cách ly y tế, điều trị kịp thời, không để dịch lây lan ra cộng đồng. Tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động 3 đội phản ứng nhanh của huyện, 36 tổ phản ứng nhanh của các xã, thị trấn và 1.508 tổ tự quản của thôn, tổ dân phố. Ngành Y tế huyện chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, phương tiện và nhân lực tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho toàn dân bảo đảm an toàn, đạt hiệu quả cao...

TRẦN TUẤN